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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 /2562 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
 

ผู้เข้าประชุม 
1 นายส ารวย  บุญช่วย  ประธานสภาฯ   
2 นางละออ   อินนารี  รองประธานสภาฯ   
3 นางปาริชาติ   พุ่มพวง  สมาชิก อบต. หมู่  1  
4 นายสมาน   ภักดีพุดซา  สมาชิก อบต. หมู่  2   
5 นายวสุ  โรยสูงเนิน  สมาชิก อบต. หมู่  2   
6 นายประสิทธิ  ปานนาค  สมาชิก อบต. หมู่  3   
7 นางบังอร   คงเสือ  สมาชิก อบต. หมู่  3  
8 นายสุบิน    ภู่เกิด  สมาชิก อบต. หมู่  4   
9 นายทม  แสนจุ้ย   สมาชิก อบต. หมู่  4   
10 นางทองปาน    จันทร์สว่าง สมาชิก อบต. หมู่  5  
11 นายเสน่ห์  ทองเทศ  สมาชิก อบต. หมู่  6  
12 นายพนม  สันติธรรม  สมาชิก อบต. หมู่  7  
13 นายถนอม  สังข์ทอง  สมาชิก อบต. หมู่  8   
14 นายนิยม  นครพิทักษ์    สมาชิก อบต. หมู่  8     
15 นางกุหลาบ  อ  าดี   สมาชิก อบต. หมู่ 1 /เลขานุการสภา 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสันติ  สาสิงห์  นายก อบต.หนองบัว 
2 นายชัยโชค หนูทอง  รองนายก อบต.หนองบัว 
3 นายสมหวัง  จันทร์ผ่อง  รองนายก อบต.หนองบัว 
4 นายดอกรักษ์  บุญยังมี  เลขานุการ นายก อบต.หนองบัว 
5 นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง  รองปลัด อบต.หนองบัว รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองบัว 
6 นางสาวสิมาพร  กรรณิการ์ นักวิชาการคลังช านาญการ 

 
 

/7. นายวันชัย... 
 
 



2 
 

 
7 นายวันชัย  มธุระ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
8 นายวิศณุ  ธรรมการุณย์  นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
9 นายนฤนาท  ทองปอนด์  หัวหน้าส านักปลัด 
10 นายนรรัตน์   เตจามิตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11  นางสาวจรรยา  บารมี  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 

เวลา  09.30 น. เมื อที ประชุมพร้อมแล้ว  นายส ารวย  บุญช่วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้เชิญ  นายสันติ   สาสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ
ด าเนินการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

- ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1/2562             
เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562 
 

นายส ารวย  บุญช่วย -  ขอให้ที ประชุมสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที  2   
ประธานสภาฯ ครั้งที  1/2562  ประจ าปี 2562  เมื อวันที  14 มิถุนายน 2562  ว่าถูกต้องหรือไม่และมี

ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ขอให้ลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที  2 ครั้งที  1/2562  ประจ าปี 2562  เมื อวันที  14 
มิถุนายน  2562 

 
มติที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที  2 

ครั้งที  1/2562  ประจ าปี 2562  เมื อวันที  14 มิถุนายน  2562  มีมตเิป็นเอกฉันท์   
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
 
 

 
/ระเบียบวาระที  3... 

 
 
 
 
 
 



3 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง เพื่อทราบ 
 

- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 

4.1  พิจารณาเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 สมัยท่ี 4 
 
นายส ารวย  บุญช่วย - ระเบียบวาระที  4 เรื องเพื อพิจารณา เรื องพิจารณาเปลี ยนแปลงสมัยประชุม  
ประธานสภาฯ  สามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 สมัยที  4 ขอเชิญเลขาฯ เป็นผู้ชี้แจงให้ทราบครับ 
 
นางกุหลาบ  อ่ าดี -  เนื องจากตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เรื องก าหนดสมัย  
เลขาสภาฯ  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  

2562  ดังนี้ 
   สมัยที  1 เดือนธันวาคม เริ มตั้งแต่วันที  5 เป็นต้นไป ภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวัน 
   สมัยที  2 เดือนกุมภาพันธ์ เริ มตั้งแต่วันที  5 เป็นต้นไป ภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวัน 
   สมัยที  3 เดือนกรกฎาคม เริ มตั้งแต่วันที  5 เป็นต้นไป ภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวัน 
   สมัยที  4 เดือนตุลาคม เริ มตั้งแต่วันที  5 เป็นต้นไป ภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวัน 

ซึ งประกาศไว้  ณ วันที  20  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561   นั้นมีความ
คลาดเคลื อนจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ มเติมถึง (ฉบับที  2) พ.ศ. 2554    

หมวดที  2 การประชุม  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวัน เริ มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
เริ มสมัยประชุม สามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของ ปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ นน าปรึกษาในที ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

เมื อสภาท้องถิ นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  

 

 
 
 

/ในกรณีที ... 
 
 
 
 



4 
 

 
ในกรณีที ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ ม

ประชุม สามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี ยนแปลงสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี หรือวันเริ มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที ก าหนดไว้แล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอื น หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้   

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พิจารณาเปลี ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ สมัยที  4 
จากเดือนตุลาคม 2562  เริ มตั้งแต่วันที  5 เป็นต้นไป ภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิบห้า
วัน เป็น เดือน ธันวาคม 2562  

 
นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง -ได้ให้ข้อแนะน าเพิ มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
รอง ปลัด อบต.  สภาฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ มเติม ก าหนดว่า การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

ระยะเวลาและวันเริ มต้นประชุมสมัยสามัญแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ มสมัยสามัญ
ประจ าปีถัดไป ให้ประธานสภาฯ ท้องถิ น น าปรึกษาในสมัยแรกของแต่ละปีนั้น  กรณีมี
ความจ าเป็นต้องเปลี ยนสมัยประชุมสามัญประจ าปีที ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาฯ  
น ามาประชุมสมัยสามัญประจ าปี โดยในความความส าคัญ คือ การก าหนดสมัยประชุม
สามัญตามประกาศฯ สมัยที  1 เดือน ธันวาคม 2561, สมัยที  2 เดือนกุมภาพันธ์, สมัย
ที  3 เดือนกรกฎาคม, สมัยที  4 เดือนตุลาคม  และจากการสอบถามของท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านในห้วงระยะเวลาที ควรก าหนดสมัยประชุมสามัญนั้น ควรจะให้สมัย
ประชุมสามัญประจ าปีอยู่ในระยะเวลาปีของแต่ละปีค่ะ ดังนั้นสมัยที  4 ให้ข้อแนะน าว่า
จะเป็นเดือน ธันวาคม 2562  เพื อให้การท างานในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการรายงาน
ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ นหรือการรายงานสถานะการเงินการคลังประจ าปี 
เพื อให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาการปฏิบัติงานที เกี ยวข้องในแต่ละกอง/ส่วน
ราชการของ อบต.หนองบัว 
 

ที่ประชุม  - มีการสอบถามและปรึกษาเพื อก าหนดเดือนในการประชุมสมัยสามัญสมัยที  4  
ประจ าปี 2562  เพื อให้มีความสอดคล้องในการปฏิบัติงานและการบริหารงานที มี
ประสิทธิภาพ 
- มีความคิดเห็นเป็นแนวทางเดียวกัน ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที  4 เป็น
เดือนธันวาคม 2562   

 
 
 

/นายส ารวย... 
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นายส ารวย  บุญช่วย -  มีสมาชิกท่านใดอยากจะสอบถามเพิ มเติมเกี ยวกับเรื องการเปลี ยนแปลงสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ  สามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 สมัยที  4 หรือไม่ หากไม่มีใครสอบถาม ผมขอท าการขอมติ 

ที ประชุมว่าให้เปลี ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2562 สมัยที  4 จาก 
เดือน ตุลาคม  เป็นเดือนธันวาคม 2562 โดยเริ มตั้งแต่วันที  1- 15 ธันวาคม 2562 ครับ 

 
ที่ประชุมสภาฯ  - มติให้ความเห็นชอบเปลี ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 สมัยที  4   

จาก เดือน ตุลาคม  เป็นเดือนธันวาคม 2562 โดยเริ มตั้งแต่วันที  1- 15 ธันวาคม 2562  
ครั้งนี้โดยเอกฉันท์ 15 เสียง  
 
 
4.1  พิจารณาเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563  

 
นายส ารวย  บุญช่วย - สืบเนื องจากเรื องเดิม ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เรื องก าหนด 
ประธานสภาฯ  สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตามวาระนี้ เพื อพิจารณา 

เปลี ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563  ขอเชิญเลขาฯ เป็นผู้ชี้แจงให้
ทราบครับ 

 
นางกุหลาบ  อ่ าดี -  เนื องจากตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  เรื องก าหนดสมัย  
เลขาสภาฯ  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  

2562  ที กล่าวไว้แล้วข้างต้นแล้ว ตามประกาศ ฯ ข้อ 2 ก าหนดว่า วันเริ มประชุมสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี 2563  ได้วันที  5 ธันวาคม 2562 ภายในก าหนด
ไม่เกินสิบห้าวัน  นั้น  เนื องจากที ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี ยนแปลงแก้ไขสมัยประชุม
สามัญ สมัยที  4 เป็น เดือนธันวาคม 2562 แล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขสมัยประชุม
สามัญประจ าปี 2563 สมัยแรกด้วยเพื อให้สอดคล้องกัน  
- สอบถามที ประชุมสภาฯ ว่าเห็นสมควรก าหนดเดือนอะไรในปี พ.ศ. 2563 เป็นสมัย
ประชุมสมัยแรก   
   

ที่ประชุม  - พูดคุย สอบถามและปรึกษาเพื อก าหนดเดือนในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจ าปี 2563  เพื อให้เกิดความถูกต้องและเพื อใช้ปฏิบัติต่อไป 

 
 
 
 

/นางพเยาว์... 
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นางพเยาว์  ชุ่มผึ้ง -ขอให้ค าแนะน าเพิ มเติม การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี โดยสมัยแรกต้องเริ ม 
รอง ปลัด อบต. ตั้งแต่ต้นปี คือ ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ 

ทุกท่าน ควรพิจารณาเริ มต้นสมัยประชุม สามารถก าหนดได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 
เป็นต้นไปในการก าหนดสมัยประชุมหรือจะเลือกในเดือนถัดไป เพื อให้เกิดความ
สอดคล้องในการปฏิบัติงาน  และสภาฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที  4 เป็น
เดือนธันวาคม 2562  แล้ว 

 
นางกุหลาบ  อ่ าดี -  เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก เป็น เดือน  
เลขาสภาฯ  กุมภาพันธ์  2563  เพราะเนื องจาก เดือนธันวาคม 2562  สภาฯ ได้ก าหนดสมัย 

ประชุมเป็นสมัยที  4 แล้ว เพื อไม่ให้การประชุมสภาฯ มีการก าหนดสมัยประชุมที ติดกัน  
 
นายส ารวย  บุญช่วย -  มีสมาชิกท่านใดอยากจะสอบถามเพิ มเติมเกี ยวกับเรื องการเปลี ยนแปลงสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ  สามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก หรือไม่ หากไม่มีใครสอบถาม ผมขอท าการขอมต ิ

ที ประชุมว่าให้เปลี ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี  พ.ศ. 2563. สมัยแรก จาก 
เดือนธันวาคม 2562  เป็นเดือนกุมภาพันธ์  2563  โดยเริ มตั้งแต่วันที  1 - 15 
กุมภาพันธ์  2563  ครับ 

 
ที่ประชุมสภาฯ  - มติให้ความเห็นชอบเปลี ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก   

จาก เดือน ธันวาคม 2562  เป็นเดือนกุมภาพันธ์  2563 โดยเริ มตั้งแต่วันที  1 - 15 
กุมภาพันธ์ 2563  ครั้งนี้โดยเอกฉันท์ 15 เสียง  
 

 
4.2  พิจารณาการโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์               
      ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
นายส ารวย  บุญช่วย -  ตามที นาย อบต. หนองบัว ได้ยื นญัตติเสนอเพื อพิจารณาการโอนงบประมาณไปตั้ง 
ประธานสภาฯ  เป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง ต่อสภาฯ นั้น ขอเชิญ นายก 

อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบ และข้อกฎหมาย ต่อที ประชุมสภาฯ 
   
นายสันติ  สาสิงห์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
นายก อบต.  ในหัวข้อนี้ขอให้ทาง รอง ปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจง ครับ 
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นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
รอง ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ น  พ.ศ.2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ 
  ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอ านาจอนุมัติของ คณะ
ผู้บริหารท้องถิ น    

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที ดินและสิ งก่อ
สรง ที ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจ ายเปนรายการใหม่     
ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ น 

เนื องด้วยกองช่าง ครั้งที ผ่านมาไม่ได้น าครุภัณฑ์แอร์ จ านวน 1 รายการ เข้าที 
ประชุมเพื อขออนุมัติ เปลี ยนแปลง ในกรณี หมวดครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง ที ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน  ทั้งนี้การด าเนินกิจการภายในองค์กร มีความ
จ าเป็นในการปฏิบัติงานที ต้องมีการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์  เพื อให้ทันต่อการ
ปฏิบัติงานที  อบต.หนองบัว มีหน้าที ในการให้บริการประชาชน ซึ งเป็นการบริหาร
จัดการภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ งแต่ละกองได้เสนอมา
เพื อขออนุมัติดังกล่าว และขอให้กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด ต่อไปค่ะ 

 
นายนฤนาท ทองปอนด์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว      
หัวหน้าส านักปลัด    ผมขอชี้แจงเพิ มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที สุด ที  มท 0810.3/ ว 2891 

ลงวันที   15 พฤษภาคม 2562 เรื องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผน 
พัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  

ข้อ 3.4 ครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้างที ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ น
ให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้างที อยู่ในโครงการพัฒนาที ด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ 
ที ดินและสิ งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 

 
กองช่าง 

นายวิศณุ ธรรมการุณย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว      
นายช่างโยธา     เนื องจากกองช่างมีความจ าเป็นต้องใช้งาน ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติ 

เปลี ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์กองช่าง เพื อให้รายการบัญชีครุภัณฑ์นี้เป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ปี 2561  รายการ มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 

/ครุภัณฑ์... 
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 ครุภัณฑ์เครื องปรับอากาศ  จ านวน 1 เครื อง 1 รายการ  ดังนี้ 

คุณลักษณะเดิม   เครื องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู   
จ านวน  1 เครื อง  ราคา  28,000 บาท 

แก้ไขเป็น  เครื องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู   จ านวน      
1  เครื อง  ราคา  32,400 บาท 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามราคาส านักงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2561 

 
นายส ารวย  บุญช่วย -  เมื อที ประชุมอภิปรายสอบถามแล้วขอมติที ประชุมให้ความเห็นชอบในการอนุมัติ 
ประธานสภาฯ  ให้แก้ไขรายการ รายละเอียดครุภัณฑ์  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดิน และสิ งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปัจจุบัน
เพื อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นเครื องมือในการใช้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  

 
ที่ประชุม   - มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไข เปลี ยนแปลงรายละเอียด รายการใน หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ที ดิน และสิ งก่อสร้าง ครั้งนี้โดยเอกฉันท์ 15 เสียง (ตามเอกสารแนบท้าย) 
 

3.4  พิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

นายส ารวย  บุญช่วย -  ตามที   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้ยื นญัตติต่อ 
ประธานสภาฯ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลหนองบัวพิจารณาการโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณโดยขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ชี้แจงข้อกฎหมายต่อที ประชุมสภาฯ 
 

นายสันติ  สาสิงห์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  เนื องด้วยรายการบัญชี 
นายก อบต.  มาตรฐานครุภัณฑ์ ที องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ขออนุมัติจากสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองบัว เมื อสมัยวิสามัญ สมัยที  2 ครั้งที  1 ประจ าปี 2562 เมื อวันที  
14 มิถุนายน 2562 นั้น ซึ งเป็นการพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.
2561 -2565)  ประกาศ ณ วันที   14  มิถุนายน  2562 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น พ.ศ.
2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ 
 

 
/ข้อ 27... 
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ ายในหมวดคาครุภัณฑ ที ดินและ
สิ งก่อสร้าง ที ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ น 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดหมวดค่า
ครุภัณฑ ที ดินและสิ งก่อสร ง ที ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี ยน หรือ
เปลี ยนแปลงสถานที ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น 

ซึ งรายละเอียดขอโอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณผมขอมอบหมายให้
ส านัก/กอง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนที เกี ยวข้อง ครับ  
 
ส านักงานปลัด 

นายนฤนาท ทองปอนด์ - เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดการ
หัวหน้าส านักปลัด โอนและแก้ไขเปลี ยนแปลงงบประมาณ  สืบเนื องจากรายการครุภัณฑ์ที ได้ขออนุมัติจาก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น เป็นรายการใหม่ ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 2562  และเพื อให้การด าเนินงานในการจัดหาครุภัณฑ์ ถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั งการ และตามกระทรวงดิจิทัลเพื อเศรษฐกิจและสังคมได้
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 ประกาศ ณ  วันที  15 มีนาคม 2562  ซึ งเป็นฉบับปัจจุบัน  เพื อให้รายการบัญชี
ครุภัณฑ์มีความถูกต้องตรงตามประกาศฯ  ดังนั้นจึงขอโอนเพื อตั้งรายการใหม่ตาม
รายละเอียดดังนี้  และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมกัน 
ตามเอกสารที แจกให้อยู่ในมือทุกท่านแล้ว ครับ 

    โอนลด  แผนงานบริหารงานทั วไป งาน บริหารงานทั วไป งบ บุคลากร  
หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณก่อนอนุมัติ 984,023 บาท  ขอโอน
ลดจ านวน  248,850 บาท เมื อโอนลดแล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ 735,173 บาท 

    โอนเพิ ม  เพื อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั วไป งาน บริหารงาน 
ทั วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย งบประมาณ 248,850 บาท   
ดังรายการต่อไปนี้ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื อง ราคา 5,000 บาท 
2. เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื อง ราคา 

22,000 บาท 
 
 
 

/3. เครื องคอม... 
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3. เครื องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 

เครื อง ราคา  46,000  บาท 
4. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในส านักงาน อบต.หนองบัว  จ านวน  

83,450 บาท     
5. เครื องพิมพ์ดีด จ านวน 1 เครื อง  ราคา 20,000 บาท 

 

ครุภัณฑ์เครื องดับเพลิง   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 81) 

1. หัวฉีดน้ าดับเพลิง  จ านวน  1 อัน  ราคา  25,000 บาท 
2. สายส่งน้ าดับเพลิง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ความยาว 20 

เมตร จ านวน 1 เส้น  ราคา  15,000 บาท 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. เครื องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เครื อง ราคา 9,500 บาท 
2. เครื องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน 1 เครื อง ราคา 10,900 บาท 
3. เครื องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จ านวน 1 เครื อง ราคา  12,000 

บาท 
(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 

   กองคลัง 
นางสาวสิมาพร กรรณิการ์ - เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดการ
นักวิชาการคลัง  โอนเพื อตั้งรายการใหม่ตามรายละเอียดดังนี้ และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ 

ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมกัน ตามเอกสารที แจกให้อยู่ในมือทุกท่านแล้ว ค่ะ 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั วไป งาน บริหารงานคลัง งบ บุคลากร  

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณก่อนอนุมัติ 751,800 บาท  ขอโอน
ลดจ านวน  49,000 บาท เมื อโอนลดแล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ 702,800 บาท 

    โอนเพิ ม  เพื อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั วไป งาน บริหารงาน 
คลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
งบประมาณ 49,000 บาท   ดังรายการต่อไปนี้ 

1. เครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 เครื อง ราคา  
44,000  บาท 

2. เครื องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื อง ราคา 5,000 บาท 
 (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 

 
 

/กองช่าง... 
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   กองช่าง 
นายวิศณุ ธรรมการุณย์ - เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดการ
นายช่างโยธา  โอนเพื อตั้งรายการใหม่ตามรายละเอียดดังนี้ และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ 

ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมกัน ตามเอกสารที แจกให้อยู่ในมือทุกท่านแล้ว ครับ 
1. โอนลด  แผนงานกองช่าง งาน เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด 

รายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ  งบประมาณก่อน
อนุมัติ 69,460 บาท  ขอโอนลดจ านวน  4,400 บาท เมื อโอนลดแล้วจะมีงบประมาณ
คงเหลือ 65,060 บาท 

โอนเพิ ม  แผนงานกองช่าง งานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทรายจ่าย เครื องปรับอากาศ งบประมาณ 4,400  

2. โอนลด  แผนงานกองช่าง งานเคหะและชุมชน งบ บุคลากร  
หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณก่อนอนุมัติ 640,050 บาท  ขอโอน
ลดจ านวน  132,000 บาท เมื อโอนลดแล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ 508,050 บาท 

โอนเพิ ม  เพื อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานกองช่าง งานเคหะและชุมชน 
งบลงทุน  งบประมาณ 132,000 บาท   ดังรายการต่อไปนี้ 

    ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  กล้องวัดมุม  จ านวน  1 ตัว ราคา 110,000 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

    - เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื อง  
  งบประมาณ 22,000 บาท 

(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 
 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นายนรรัตน์  เตจามิตร - เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดการ 
นักวิชาการสาธารณสุข โอนเพื อตั้งรายการใหม่ตามรายละเอียดดังนี้ และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ 

ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมกัน ตามเอกสารที แจกให้อยู่ในมือทุกท่านแล้ว ครับ 
โอนลด  แผนงานสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม งานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับ
สาธารณสุข งบบุคลากร  หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณ
ก่อนอนุมัติ 333,819 บาท  ขอโอนลดจ านวน  81,000 บาท เมื อโอนลดแล้ว
จะมีงบประมาณคงเหลือ 252,819 บาท 
โอนเพิ ม  เพื อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั วไป 
เกี ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  งบประมาณ 81,0000 บาท   ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

 
 

/-เครื องคอม... 
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    - เครื องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื อง  

  งบประมาณ 22,000 บาท 
-เครื องพ่นหมอกควัน  จ านวน 1 เครื อง  งบประมาณ 59,000 บาท 

(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 

นางสาวจรรยา บารมี - เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดการ 
ผอ.กองการศึกษาฯ โอนเพื อตั้งรายการใหม่ตามรายละเอียดดังนี้ และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ 

ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมกัน ตามเอกสารที แจกให้อยู่ในมือทุกท่านแล้ว ค่ะ 
กองการศึกษาฯ ได้สอบถามกองการส่งเสริมการเกษตร และได้รับโอนงบประมาณจาก 
กองการส่งเสริมการเกษตรเป็นจ านวนเงิน 85,580 บาท, และของกองการศึกษาฯ 
22,500 บาท รวมงบประมาณ ทิ้งสิ้น 108,080 บาท  เพื อมาด าเนินการตั้งเป็นรายการ
ใหม่ เพื อใช้ส าหรับด าเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน เพื อให้เกิด 
ประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

โอนเพิ ม  เพื อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั วไป
เกี ยวกับการศึกษา งบลงทุน งบประมาณ 108,080 บาท   ดังรายการต่อไปนี้ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
1. เครื องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 2 เครื อง ราคา  

44,000  บาท 
2. เครื องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื อง ราคา 7,500 บาท 
3. เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Nwtwork แบบที  1 จ านวน 2 

เครื อง  ราคา  20,000 บาท 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. เครื องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เครื อง  ราคา 9,500 บาท 
2. เครื องตัดหญ้าแบบ 4 ล้อเข็น จ านวน 1 เครื อง  ราคา 13,000 บาท 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. พัดลมโคจร จ านวน  11  ตัว ราคา 14,080 บาท 

 (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 

นายวันชัย  มธุระ  - เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียดการ 
นักทรัพยากรบุคคล โอนเพื อตั้งรายการใหม่ตามรายละเอียดดังนี้ และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ 

ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมกัน ตามเอกสารที แจกให้อยู่ในมือทุกท่านแล้ว ครับ 
 
 

/โอนลด... 
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โอนลด  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร  หมวด
รายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) งบประมาณก่อนอนุมัติ 326,600 บาท  ขอ
โอนลดจ านวน  31,800 บาท เมื อโอนลดแล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ 
294,800 บาท 
โอนเพิ ม  เพื อตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานกองการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร  งบลงทุน  งบประมาณ 31,800 บาท   ดังรายการต่อไปนี้ 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    - เครื องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื อง  

  งบประมาณ 23,000 บาท 
- เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 
1 เครื อง งบประมาณ 6,300  บาท 
- เครื องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื อง  งบประมาณ 2,500  
บาท 

(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุม) 
   
นายส ารวย  บุญช่วย -  เมื อที ประชุมอภิปรายสอบถาม เรื องการโอนเพื อตั้งเป็นรายการใหม่ แล้ว 
ประธานสภาฯ  ขอมติที ประชุมให้ความเห็นชอบในการอนุมัติให้โอนเพื อตั้งเป็นรายการใหม่  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดิน และสิ งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของทุกกอง/
ส านัก เพื อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นเครื องมือในการใช้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  

 
ที่ประชุม   - มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนเพื อตั้งรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ดิน 

และสิ งก่อสร้าง ครั้งนี้โดยเอกฉันท์ 15 เสียง  
 
 
 
 

 
 
 
 

/ระเบียบวาระที  5... 
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.ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 

5.1  รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ  ผู้น าชุมชน  
และประชาชน 

 
นางกุหลาบ  อ่ าดี - สอบถามการซ่อมแซมถนน ซอย 1 ขณะนี้เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้การคมนาคมไม่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1  สะดวก ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
 
นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง - ขณะนี้ ทาง อบต.หนองบัว ก าลังด าเนินการติดตามเรื องจากหน่วยงานที เกี ยวข้อง 
รองปลัด อบต.  และเรื องได้ผ่านทางอ าเภอศรีนครเรียบร้อยแล้วและจะเร่งด าเนินการประสานงานกับ 

ส านักงานปกครองท้องถิ นจังหวัดสุโขทัยเพื อเร่งรัดต่อไป 
 
นายวสุ  โรยสูงเนิน - ขอสอบถามว่าขณะนี้โครงการที ใช้จ่ายเงินสะสมได้ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 
นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง - ขณะนี้ ทาง อบต.หนองบัว ก าลังด าเนินการ อยู่ระหว่างการจัดน าเสนอต่อผู้บริหาร 
รองปลัด  อบต.  ในการพิจาณาลงนามอนุมัติเพื อให้กองคลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
 
นางบังอร คงเสือ - ขอสอบถามการด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขณะนี้มีการด าเนินการอย่างไร 
ส.อบต.หมู่ที่ 3  และความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลด้วยครับ 
 
นายวิศณุ  ธรรมการุณย์ - สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้กองช่างจะด าเนินการรวบรวมเอกสารที หมู่บ้านได้จัดส่งมา เพื อ 
นายช่างโยธา  ตรวจสอบและด าเนินการซ่อมแซมช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับ 
 
นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง - ขณะนี้ ทาง อบต.หนองบัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
รองปลัด  อบต.  เข้ามาช่วยเหลืองานด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบล เนื องจากกองช่างมี 

งานจ านวนมากและบุคคลากรน้อย ทั้งเจ้าพนักงานป้องกันฯ มีความรู้ความสามารถใน
ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า และ อบต.หนองบัว จะด าเนินการจ้างเหมาแรงงานเพื อมา
ช่วยงานด้านนี้ ท าให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะจะได้รับการแก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปค่ะ 

 
 
 

/นางพเยาว์... 
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นางพเยาว์ ชุ่มผึ้ง - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รองปลัด  อบต.  ประจ าปีพ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที  28 กรกฎาคม 2562 เชิญชวนประชาชน ประดับ 

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน
และที พักอาศัย พร้อมประดังธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตรา
สัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงเชิญชวนให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที  28 กรกฎาคม 2562  
 

นายชัยโชค  หนูทอง - ประชาสัมพันธ์การสมัครในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ขณะนี้ 
รองนายก  อบต.  จิตอาสาพระราชทานในเขตพ้ืนที อ าเภอศรีนครมีจ านวนน้อยมาก ขณะนี้ส านักทะเบียน 

อ าเภอเมืองของแต่ละจังหวัดได้เปิดให้มีการสมัครลงทะเบียนเพิ ม ทั้งนี้ผู้ที จะสมัครต้อง
เป็นบุคคลที มีรายชื อในทะเบียนราษฎร์เขตนั้นๆ  หากในเขตพ้ืนที เรามีการเปิดสมัคร 
ขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้างที ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
จิตอาสาพระราชทานให้สมัครเข้าร่วมโครงการด้วย 

   - ประชาสัมพันธ์ภัยแล้งขณะนี้ภัยแล้งมีความรุนแรงและฝนทิ้งช่วง ขอให้ประชาชนใน 
พ้ืนที ติดตามข่าวสาร และศึกษาการปลูกพืชที สามารถปลูกพืชชนิดใช้น้ าน้อย เพื อไม่ให้
เกิดความเสียหายได้ 

   - ประชาสัมพันธ์ขณะนี้โรคไข้เลือดออกระบาดอย่างรุนแรงในหลายพ้ืนที ทางภาคอีสาน  
ในพ้ืนที เราขอให้ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์และดูแลเรื องการไม่ให้เกิดการเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย เพื อเป็นการป้องกันในระดับหนึ ง ตรวจสอบสภาพพ้ืนที ที น้ าท่วมขัง พ้ืนที 
รกร้างให้สะอาด เพื อป้องกันการเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย 

 
นายนรรัตน์ เตจามิตร - ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  
นักวิชาการสาธารณสุข พระเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาล าน้ า ล าคลอง กิจกรรมบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์อื นๆ  อบต.หนองบัว จะมีการด าเนินการวันที  5 กันยายน 2562 
และขอเชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงาน
จ้างประชาชน เข้าร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน 
- ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้ด าเนินการจัดสร้างโรงเพาะเห็ดเรียบร้อยแล้ว จึงการขอรับ
บริจาคเงินเพื อจัดซื้อเชื้อเห็ด เพื อส่งเสริมโรงเรือนเพาะเห็ดเพื อสร้างเสริมอาชีพให้กับ
ครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัวของนางวัชรี  คงที   ผู้ปกครอง นายนันทวัฒน์  
มยุเรศ หมู่ที  1 บ้านป่ากระทุ่ม ทั้งนี้ทาง อบต.    หนองบัว ได้ขอรับเงินสงเคราะห์กับ 
 

 
/หน่วยงาน... 
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หน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้ว  ซึ งทางครอบครัว แม่เด็กไม่
สามารถไปท างานไกลบ้านได้ ต้องดูแลครอบครัวตลอดเวลา ทาง อบต.หนองบัวจึง
ต้องการส่งเสริมอาชีพให้ทางครอบครัวนี้มีงานท าที บ้าน ทั้งนี้มีการตรวจเยี ยมจากศูนย์
การเรียนรู้พิเศษ จากการประเมินเบื้องต้น พบว่าไม่สามารถส่งต่อไปให้หน่วยงานที อื น
ได้นอกจากสถานนุเคราะห์วังทอง และนนทบุรีปากเกร็ด และอยู่ขั้นตอนประสาน
จังหวัดเพื อปราสานต่อ เนื องจากน้องไนท์ มีอายุประมาณ 18 ปี ไม่สามารถอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวได้อาจก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลภายในครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างได้  
 

นายนฤนาท  ทองปอนด์ - ขอประชาสัมพันธ์จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งให้ทราบว่าในวันที  
หัวหน้าส านักปลัด 1 – 2 สิงหาคม 2562 จะจัดอบรมเพิ มศักยภาพของ อปพร. ให้กับ อปพร. รายเก่า  

และจะมีการด าเนินการตัดชุดให้ จ านวน  10 ชุด กับ อปพร.ที ยังไม่มีชุดในการ
ปฏิบัติงาน จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯ ผู้บริหาร  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในวันที  1 
สิงหาคม 2562 หรือจะร่วมฝึกอบรม ทบทวนในครั้งนี้ร่วมกันครับ 

   
นายส ารวย  บุญช่วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   ได้กล่าวขอบคุณที ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  และปิดการประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 

         (ลงชื อ)........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางกุหลาบ  อ  าดี) 

                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

(ลงชื อ).........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายนิยม     นครพิทักษ์) 
         ประธานกรรมการ 
 
(ลงชื อ)......................................ผู้ตรวจรายงาน            (ลงชื อ).....................................ผูต้รวจรายงาน 
          (นายวสุ     โรยสูงเนิน)       (นางละออ   อินนารี) 
                 กรรมการ              กรรมการ 
 
สภา อบต.หนองบัว  รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เมื อสมัยวิสามัญ สมัยที  3 ครั้งที  1 ประจ าปี 2562  
วันที   2 สิงหาคม 2562 

 
                           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายส ารวย   บุญชว่ย)   

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 


